

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการ ไล่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่าตาม ความใน ประกาศ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม คศ ๑๒๑ ที่ ได้ ประกาศ ใน หนังสือ พิมพ์ วารกิจจานุเบกษาฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม คศ ๑๒๑ ให้เพิ่มเติมความใน พระราชบัญญัติ การทำเหมืองแร่ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการ ร่อนหาแร่ ให้ใช้ได้แต่ ใน ที่ซึ่งมีสัญญาบัตร ได้ ประกาศ ให้ใช้ โดยเฉพาะ ความ แจ้ง อยู่แล้ว

บัดนี้ ได้ ทราบ ว่า มี ราษฎร พากัน ทำ การ ขุด ร่อนหา พดอยใน ตำบล ท้อง ที่ อ. เวียง พดอย แขวง เมือง จันทบุรี แคว้นราชบุรี ซึ่ง ขุด ร่อนหา พดอย พดอย นี้ ได้ โดย ทำ การ ขุด ร่อนหา พดอย และได้ เสียเงินค่าใบ สัญญาใน ตำบล นั้น มาแต่ เดิม ก็นับได้ ประกาศ ให้ ใช้ พระราชบัญญัติ การ ทำ เหมืองแร่ อยู่แล้ว เป็น การ วิเคราะห์ เบื้องต้น คือ พระราชบัญญัติ การ ทำ เหมืองแร่ จึง เห็น ว่า เป็นการ สมควร ที่จะ ประกาศ ให้ พระราชบัญญัติ การ ทำ เหมืองแร่ หมวดที่ ๓ ซึ่ง ว่า ด้วย การ ขุด ร่อนหาแร่ ใน ที่ซึ่งมี สัญญาบัตร ขุด ร่อนหาแร่ ใน ที่ซึ่งมี อำเภอ พดอย แขวง เมือง เมือง จันทบุรี ลับ ไป

จึง ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ การ ทำ เหมืองแร่ หมวดที่ ๓ ซึ่ง ว่า ด้วย การ ขุด ร่อนหาแร่ และ เก็บเงินค่า ใบ สัญญาใน ตำบล นั้น มาแต่ เดิม แล้วยัง ราษฎร ที่ ขุด ร่อนหา พดอย ใน ที่ซึ่งมี อำเภอ พดอย แขวง เมือง เมือง จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒ เป็น ต้น เป็นต้น

ประกาศ มา ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒

(ลง พระนาม) ดำรง ราชานุภาพ
เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย

ประกาศ กระทรวง เกษตราธิการ

ด้วย หม่อมเจ้า ระเบียบ ยืน เรื่อง รวาค คือ

กระทรวง เกษตราธิการ ขอ แบ่ง แยก โฉนด สำหรับ ที่ ส่วน ตำบล บาง ระแนะ แขวง กรุง เทพ ฯ ราววง ขุนเทพ องค์ ได้ สาราบาน ๑๑๐ ตารางบ ๔๐๗ ๙ โฉนด ชื่อ หม่อมเจ้า ระเบียบ เป็น ส่วน คง เวียง รวม ๓ หนัด โดย กล่าว ว่า เป็น ที่ ส่วน เดิม ของ หม่อมเจ้า ระเบียบ ซึ่งมี ความ ใน หน้า โฉนด บัด นี้ ได้ แบ่ง แยก ที่ ส่วน ราย นี้ ขาย ให้ แก่ จีน หัดิม อ่างแดง พัง ไป ล้วน ๑ และ ขอ ให้ เจ้า ระเบียบ ยืน ออก ใบ สำคัญ แบ่ง ขาย ให้ แก่ จีน หัดิม อ่างแดง พัง ตาม ที่ ขาย ไป ที่ ซึ่ง ยัง เหลือ นั้น ขอ ให้ ออก ใบ สำคัญ ลง ใน นาม หม่อมเจ้า ระเบียบ ต่อไป ความ แจ้ง อยู่ ใน เรื่อง รวาค หมายเลขที่ ๓๗๓ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒ นั้นแล้ว

ถ้า ผู้ใด มีคดี เกี่ยว ข้อง ด้วย ที่ ส่วน ราย นี้ ก็ ให้ ทำ คำ ร้อง ไป ยื่น ต่อ เจ้า พนักงาน กระทรวง เกษตราธิการ ภายใน กำหนด ๓๐ วัน นับแต่ วันที่ ได้ ออก ประกาศ นี้ เป็น ต้นไป ถ้า พ้น กำหนด นี้แล้ว เจ้าพนักงาน จะ สิ้น นิชฐาน ว่า ที่ ส่วน ราย นี้ เป็น ของ หม่อมเจ้า ระเบียบ โดย วิสสุทธิ์ จะ ได้ จักรวรรดิ ใบ สำคัญ แบ่ง แยก โฉนด ให้ แก่ หม่อมเจ้า ระเบียบ รับ ไป

ประกาศ มา ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๒

ด้วย นาย นิพนธ์ ม้าย ยืน เรื่อง รวาค คือ กระทรวง เกษตราธิการ ขอ โฉนด ชื่อ โฉนด สำหรับ ที่ ส่วน ตำบล บาง ระแนะ ได้ แขวง กรุง เทพ ฯ ราววง หื่น ทร วาร กิจ ได้ สาราบาน ๒๘๔ ตารางบ ๔๔๖๘๖ โฉนด ชื่อ นาย นิพนธ์ อ่างแดง ยืน ยืน เป็น ส่วน คง เวียง รวม ๓ หนัด โดย กล่าว ว่า เป็น ที่ ส่วน เดิม